

Số: 241/LĐLĐ

Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2018

V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền,
vận động tham gia xuất khẩu lao động

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức,
Công đoàn các Khu công nghiệp.

Nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp số 202/KHLT-MTTQ-SLĐ-TB&XH-CCB-HPN-HND-LĐLĐ-ĐTN ngày 9/11/2017 giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phối hợp đẩy mạnh công tác vận động người lao động (NLĐ) tham gia xuất khẩu lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1/. Phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác xuất khẩu lao động, đồng thời tích cực vận động con, em, cháu và người thân của công nhân, viên chức, lao động tham gia.

2/. Tổ chức sâu rộng các hoạt động thông tin tuyên truyền về xuất khẩu lao động với các hình thức phù hợp, đa dạng (tờ rơi, tài liệu, sổ tay, lồng ghép vào nội dung các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm...). Thông tin các doanh nghiệp thực hiện công tác xuất khẩu lao động có uy tín, đơn hàng tốt, thu nhập cao, các khoản chi phí hợp lý, đảm bảo các nguồn vốn vay từ ngân hàng, thông qua các hoạt động này tạo thông tin rộng rãi tới người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động đăng ký tham gia.

3/. Phát huy vai trò chủ động của các cấp công đoàn trong việc phối hợp tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại giữa các công ty, doanh nghiệp xuất khẩu lao động đến tư vấn trực tiếp cho NLĐ có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động, về thị trường, việc làm, mức lương, chi phí và luật pháp của nước đến để người lao động nắm bắt thông tin. Chú ý rà soát, lập danh sách, vận động con, em, cháu và người thân của CNVCLĐ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trong độ tuổi đi xuất khẩu lao động để tham dự tư vấn.

Đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung công văn này, tổng hợp số lượng người lao động cũng như người thân của CNVCLĐ thuộc đối tượng quản lý của đơn vị, địa phương mình báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo) **chậm nhất ngày 30/11/2018**./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- MTTQ tỉnh;
- Lưu: VP, TG.



Huỳnh Văn Tấn